

# Đau buốt khi xuất tinh có nguy hiểm không, cách khắc phục

Xuất tinh bị buốt chẳng phải là hiện tượng hiếm thấy ở bạn nam, tình trạng này khiến bạn nam rất khó chịu, lo lắng, sợ không dám quan hệ. Vậy vì sao xuất tinh lại đau buốt, có phương pháp nào để khắc phục trường hợp này hay không hãy tìm hiểu bài viết bên dưới.

## Xuất tinh bị buốt là như thế nào?

Sau khi đàn ông giao hợp thường sẽ cảm nhận được cơ thể đạt cực khoái cùng với cảm giác xuất tinh. Mặc dù vậy, trong các trường hợp thay vì cảm giác này nam giới lại thấy có biểu hiện *xuất tinh bị buốt*.

Triệu chứng này có thể chỉ kèm đau ở dương vật tuy vậy cũng có thể lan rộng ra khu vực xương mu cũng như hai bên bẹn. Đây có thể là tình trạng không bình thường ở cấu trúc nào đó như dương vật, niệu đạo, bìu...

Tùy từng nguyên nhân mà dấu hiệu *xuất tinh bị đau buốt* có thể cấp độ không giống nhau, thời gian đau buốt cũng khác nhau. Bởi vì vậy, bạn cần cẩn trọng quan sát một số dấu hiệu, mức độ để có khả năng xác định tác nhân gây bệnh.

Bạn có thể muốn biết :

[đau rát khi quan hệ](#)

## Lý do tại sao xuất tinh bị buốt?

Để xác định được lý do [đau buốt khi xuất tinh](#) trước hết nam giới buộc phải xác định vùng đau cũng như các dấu hiệu kèm theo. Trong số một số lý do gây ra tình trạng này thường bị nhất là do lý do thực thể hoặc tác nhân mắc bệnh lý. Vậy *xuất tinh buốt* là bởi bệnh gì?

### Nhiễm khuẩn đường tiểu

Hệ thống đường tiết niệu gồm không ít bộ phận liên kết với nhau, trong đó ảnh hưởng rất lớn tới quá trình bài tiết nước tiểu và xuất tinh. Nhiễm khuẩn đường tiểu sẽ khiến nam giới gặp rất khó chịu lúc giao hợp, đau buốt mỗi lần xuất tinh và đi tiểu.

### Do bệnh viêm tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt cũng là một trong một số cấu trúc quan trọng trong bộ phận sinh sản cánh mày râu, có nhiệm vụ sản sinh ra tinh dịch. Nhưng, khi vi khuẩn tiến công vào tuyến tiền liệt sẽ làm cho bộ phận này bị viêm nhiễm làm cho tinh trùng bị sưng phồng và đau buốt.

### Bởi mắc bệnh viêm túi tinh

Khi đàn ông bị mắc bệnh viêm túi tinh thường không còn có dấu hiệu tương đối khó chịu trong thời gian đầu. Mặc dù vậy lúc bệnh chuyển biến nặng hoặc khi cảm xúc đạt cực khoái mỗi lần xuất tinh quý ông sẽ thấy có biểu hiện đau buốt, xuất tinh bị buốt.

## Viêm tinh hoàn

Bạn nam bị viêm nhiễm tinh hoàn vượt trội là viêm nhiễm tinh hoàn bởi nấm sẽ có dấu hiệu tương đối khó chịu lúc xuất tinh, trong đấy có thể kể đến là biểu hiện đau buốt khi xuất tinh. Viêm nhiễm tinh hoàn có khả năng là bởi nấm tuy vậy cũng có khả năng là do vi khuẩn, mỗi lý do sẽ gây nên những ảnh hưởng hay hậu quả không giống nhau. Bởi vậy bạn nên thăm khám để được chẩn đoán nguyên nhân.

## Tác nhân khác

Ngoài lý do xuất tinh bị buốt do mắc bệnh lý ở trên thì hiện tượng này có thể còn do những lý do khác như:

- đàn ông tiến hành thủ dâm quá vội vàng hay không đúng cách gây ra tổn thương dương vật
- Bị chấn thương bởi di chuyển mạnh hoặc do chấn thương trong quy trình sinh hoạt

Cho dù bất cứ nguyên do nào dẫn đến đau buốt khi xuất tinh cũng buộc phải được khám điều trị. Bạn không nên coi thường với trường hợp này vì khá có khả năng đây là dấu hiệu của nhiều bệnh lý hiểm nguy.

Thông tin thêm :

[nổi mụn ở dương vật có sao không](#)

[xuất huyết dương vật](#)

## **Xuất tinh bị buốt khi nào nên đi khám bác sĩ?**

Xuất tinh bị buốt bởi không ít tác nhân riêng biệt gây ra, trong đó có thể là nguyên do bệnh lý hay chỉ là do tác nhân sinh lý thông thường. Nếu bạn thấy kèm theo những biểu hiện dưới đây thì nên đi khám bệnh các bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt.

- Không bình thường lúc đi tiểu như đi tiểu nhiều lần, tiểu đau buốt, tiểu ngắt quãng, rất khó tiểu, đau lúc đi tiểu
- Nước tiểu có mùi hôi hay có lẫn mủ, trường hợp xấu có thể lẫn máu
- Đau ở vùng lưng dưới hay vùng bụng dưới, xương chậu
- Định kỳ bị đau lưng, đau hông đùi, đau vị trí bụng dưới
- Phiên hà mỗi khi cương cứng hay giao hợp
- Cơ thể mệt mỏi, chán nản hoặc có kèm theo sốt

Bất cứ triệu chứng kèm theo nào cũng cần được cẩn trọng, bởi thế bạn nên cẩn trọng để theo dõi và thông báo với bác sĩ lúc khám bệnh.

## **Xuất tinh bị đau buốt nên làm gì?**

*Xuất tinh bị buốt* hay gặp cũng như có thể dẫn tới tác động tới chức năng ân ái và khả năng sinh sản của đàn ông. Nổi trội là lúc dấu hiệu này cảnh báo những bệnh nam khoa hiểm nguy. Không các thế, đàn ông còn lãnh cảm với sinh hoạt tình dục, tăng khả năng yếu sinh lý cũng như vô sinh hiếm muộn.

Chính vì thế, khi thấy dấu hiệu này bạn nên có kế hoạch khám chữa trị với một số bác sĩ càng sớm càng tốt. Dựa trên những triệu chứng kèm theo một số y bác sĩ sẽ đưa ra cách chẩn đoán cũng như điều trị thích hợp.

Với những trường hợp xuất hiện cảm giác đau buốt khi xuất tinh mới chỉ lần đầu, có tổn thương bên ngoài bởi chấn thương thì cần nghỉ ngơi, thả lỏng hạn chế các va chạm trong vòng 1 tuần đầu. Cùng với đó bạn buộc phải theo dõi mức độ cũng như tần suất bị đau buốt khi xuất tinh.

Nếu như nam giới thấy dấu hiệu này đều đặn kèm theo một số dấu hiệu bất thường như đã nêu trên sẽ cần được làm các xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu. Các bác sĩ có thể cần bạn làm các những biện pháp chẩn đoán như:

- Phân tích nước tiểu
- Siêu âm tinh hoàn, túi tinh
- Xét nghiệm tinh dịch đồ, tuyến tiền liệt
- Chụp X-quang, MRI...

Để đảm bảo bảo đảm cánh mày râu nên đi khám bệnh sớm ngay khi các triệu chứng mới xuất hiện lần đầu, càng để lâu một số biểu hiện sẽ càng nghiêm trọng, tác động nhiều đến tâm lý.

## **TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE**

(Được sở y tế cấp phép hoạt động)

Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10,  
TP.HCM

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [\*\*TƯ VẤN MIỄN PHÍ\*\*](#) <<